

Đồng hành cùng Báo Thái Bình

Đồng hành cùng Báo Thái Bình mang đến cho độc giả tin tức nhanh nhạy, kịp thời, chuyên sâu là đội ngũ 300 thông tin viên (TTV), cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt trong đó có khoảng 30 - 40 CTV có tin, bài cộng tác thường xuyên đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền đồng thời là cầu nối đưa Báo Thái Bình đến gần hơn với độc giả.

Đối với những độc giả ưa khám phá, tìm hiểu về văn hóa dân gian Thái Bình, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thanh, xã Vũ Quý (Kiến Xương) là cái tên không xa lạ. Nổi tiếng với những cuốn sách như "Giải thoại văn chương Thái Bình", "Nhận diện văn hóa làng", "Lễ hội ở Thái Bình"... cùng nhiều kịch bản sử thi, kịch bản phim tài liệu lịch sử... trong những năm qua, cùng các CTV chuyên mảng chính luận, nghiên cứu lịch sử văn hóa như CTV Phạm Minh Đức (thành phố Thái Bình), CTV Nguyễn Văn Thanh (Quảng Trị), CTV Nguyễn Văn Toàn (Thừa Thiên Huế)... ông đã đóng góp cho Báo Thái Bình nhiều bài nghiên cứu, tổng hợp chất lượng, được độc giả ghi nhận, đánh giá cao.

Sau khi hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào tháng 11/2021, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thanh đã có loạt bài đăng trên Báo Thái Bình: "Tạo bước đột phá trong nhận thức về văn hóa", "Mấy vấn đề về xây dựng hệ giá trị văn hóa ở Thái Bình", "Một vài suy nghĩ về việc chấn hưng, phát huy các giá trị truyền thống của quê hương Thái Bình", "Phát



Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thanh với nhiều bài nghiên cứu trên Báo Thái Bình được độc giả đánh giá cao.

huy giá trị văn hóa, con người Thái Bình trong quá trình hội nhập và phát triển"... Chia sẻ về việc cộng tác với Báo Thái Bình, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thanh hồ hởi cho biết, ông rất thích đọc ấn phẩm báo in. Gần đây, Báo Thái Bình có mục đọc báo in trên Báo Thái Bình điện tử giúp cho tác

giả có thể xem được tác phẩm của mình nằm trong tổng thể một tờ báo. Bên cạnh đó, Báo Thái Bình cũng đã khai thác được sức sáng tạo của đội ngũ CTV các thể hệ, từ các bác ngoài 80 tuổi cho tới các anh chị em ở tuổi đôi mươi là do đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên của Báo rất trân trọng các TTV, CTV.

Song song với các tin, bài ở nhiều thể loại như thơ, truyện ngắn, bút ký, tản văn, bài phỏng vấn, phóng sự, bài nghiên cứu, video clip... hiện nay, còn có các chuyên mục trên Báo Thái Bình điện tử do CTV hoàn toàn đảm nhận. Triển khai mỗi tuần một số, chuyên mục phát thanh "Trang địa phương" trên Báo Thái Bình điện tử do đài truyền thanh truyền hình các huyện, thành phố là làm phát thanh. Chính vì vậy, khi Báo Thái Bình điện tử mở chuyên mục cộng tác "Trang địa phương" với nền tảng là phát thanh, chúng tôi rất tích cực tham gia bởi đây là cơ hội để chúng tôi được học hỏi, giao lưu với các đơn vị khác. Sau một thời gian thực

hiện "Trang địa phương", điều rất thú vị là dù đã quen thuộc với các chương trình phát thanh nhưng đối với chương trình này, tất cả các khâu từ lựa chọn đề tài, biên tập, triển khai thực hiện đều được làm một cách công phu và cẩn thận hơn. Chúng tôi cũng thường xuyên nghe đi nghe lại các số phát sóng của chương trình trên Báo Thái Bình điện tử. Do việc lưu trữ trên Báo được rất lâu và có thể thường xuyên nghe lại nên với mỗi số thực hiện, chúng tôi lại nỗ lực làm mới mình hơn từ cách lựa chọn thông tin, cách truyền đạt và khâu hậu kỳ.

Chia sẻ về việc cộng tác với Báo Thái Bình, CTV Lại Thị Thuồng, Phó Trưởng Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Quỳnh Phụ cho biết: Phòng nghiệp vụ của Báo đã lập nhóm zalo CTV giúp chúng tôi được cập nhật rất kịp thời những định hướng, đề tài và được gợi ý cách làm cho những vấn đề cụ thể. Điều đáng mừng là mỗi tác phẩm dù đã được sử dụng hay chưa được sử dụng, chúng tôi cũng đều nhận được sự kết nối, trao đổi để từ đó có thể có cách thể hiện tốt hơn. Chúng tôi mong trong thời gian tới sẽ có những lớp tập huấn nghiệp vụ dành riêng cho CTV. Từ đó CTV có thể hoàn thiện hơn trong việc góp sức mình đồng hành cùng Báo Thái Bình trong tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị.

Mỗi người một công việc, một sở trường, một thế mạnh nhưng tựu trung ở các TTV, CTV của Báo Thái Bình là lòng nhiệt huyết, tận tâm và say mê với nghề báo. Nỗ lực cố gắng từng ngày, họ đang dần trở thành một phần không thể thiếu, là cánh tay nối dài của tòa soạn trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.

TU ANH



Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Quỳnh Phụ thực hiện chương trình cộng tác Trang địa phương trên Báo Thái Bình điện tử.

HUNG HÀ

Tổ chức thu hồi, giải phóng mặt bằng 11.950m² đất

Để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công triển khai các dự án theo đúng kế hoạch đề ra, huyện Hưng Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) bảo đảm đúng trình tự, quy định của pháp luật.

6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Hưng Hà đã và đang thực hiện GPMB 15 dự án trọng điểm. UBND huyện đã phê duyệt 14 quyết định bồi thường, hỗ trợ GPMB của 7 dự án với tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ đã được phê duyệt

trên 15 tỷ đồng; thu hồi, GPMB 11.950m² đất liên quan đến 583 hộ dân. Nhiều dự án thực hiện GPMB nhanh và thuận lợi như: dự án đường ĐH.62; dự án xử lý chất thải rắn tại Trại Lý đoạn từ K2+900 đến K6+600 và kê lát mái thượng lưu cầu Tịnh Xuyên đoạn từ K2+165 đến K2+650;

dự án cải tạo đường ĐH.18; dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT.452 (đường 224 cũ) qua xã Dân Chủ đi xã Quỳnh Châu (Quỳnh Phụ)...

Để đẩy nhanh tiến độ GPMB phục vụ các dự án, thời gian tới huyện Hưng Hà tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về đất đai, công tác bồi thường và hỗ trợ trong GPMB và mục đích, ý nghĩa của từng dự án; tăng cường công tác đối thoại để tạo

sự đồng thuận của nhân dân; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, không để xảy ra các điểm nóng trên địa bàn; tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án sắp hết hạn thời gian GPMB, các dự án nguồn vốn ngân sách nhà nước; triển khai công tác đo đạc hồ sơ, kiểm đếm, thu thập thông tin về đất đai bảo đảm công khai, minh bạch thuận lợi cho quá trình GPMB.

BẢO AN

PHỔ BIẾN GIAO DỤC PHÁP LUẬT
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hỏi đáp về phòng, chống bạo lực gia đình

Câu 1: Bạo lực gia đình là gì? Những hành vi nào được coi là hành vi bạo lực gia đình?

Trả lời:
Khoản 1, Điều 1 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định: Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình.

Điều 2 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định các hành vi bạo lực gia đình bao gồm:

- Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng;
- Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm;
- Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng;
- Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau;
- Cường ép quan hệ tình dục;
- Cường ép lao hèn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ;
- Chiếm đoạt, hủy hoại, đập phá hoặc cố hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình

hoặc tài sản chung của các thành viên gia đình;

- Cường ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính;

- Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở.

Lưu ý: Các hành vi bạo lực nêu trên cũng được áp dụng đối với thành viên gia đình của vợ, chồng đã ly hôn hoặc nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng.

Câu 2: Pháp luật quy định thế nào về nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình?

Trả lời:
Điều 3 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định về nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình như sau:
- Kết hợp và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, lấy phòng ngừa là chính, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về gia đình, tư vấn, hòa giải phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
- Hành vi bạo lực gia đình phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

- Nạn nhân bạo lực gia đình được bảo vệ, giúp đỡ kịp thời phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của họ và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; ưu tiên bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, người cao tuổi, người tàn tật và phụ nữ.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Câu 3: Nạn nhân bạo lực gia đình có quyền và nghĩa vụ gì?

Trả lời:
Điều 5 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định:
- Nạn nhân bạo lực gia đình có các quyền sau đây:
+ Yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình;
+ Yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, cấm tiếp xúc theo quy định của Luật này;
+ Được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, pháp luật;
+ Được giữ bí mật về nơi tạm lánh, được giữ bí mật về nơi tạm lánh và thông tin khác theo quy định của Luật này;
+ Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
- Nạn nhân bạo lực gia đình có nghĩa vụ cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình

cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Câu 4: Người có hành vi bạo lực gia đình phải thực hiện những nghĩa vụ gì?

Trả lời:
Điều 8 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định người có hành vi bạo lực gia đình phải thực hiện những nghĩa vụ sau:
- Tôn trọng sự can thiệp hợp pháp của cộng đồng; chấm dứt ngay hành vi bạo lực.
- Chấp hành quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
- Kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu, điều trị; chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối.
- Bồi thường thiệt hại cho nạn nhân bạo lực gia đình khi có yêu cầu và theo quy định của pháp luật.

Câu 5: Hành vi nào bị nghiêm cấm trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình?

Trả lời:
Điều 8 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định về những hành vi bị nghiêm cấm như sau:
- Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng;
- Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm;
- Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

một số vị trí việc làm phù hợp với năng lực và nhu cầu của bản thân. Đồng thời, giúp các em trau dồi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Ngày hội cũng giúp các đơn vị tuyển dụng lựa chọn được nguồn nhân lực có chất lượng, phù hợp với thực tế đơn vị.

Nhân dịp này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình trao 20 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cho sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho công nhân lao động

Sáng ngày 19/6, Trung tâm Chính trị huyện Hưng Hà khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 46 quần chúng ưu tú là công nhân Xi nghiệp May Hưng Hà (Tổng công ty May 10).

Trong 5 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phân đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó giúp các học viên nâng cao nhận thức, lý luận chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là một trong những nét mới trong công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ huyện Hưng Hà khi là huyện đầu tiên của tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú ngay tại doanh nghiệp.

THANH THỦY

TIỀN HẢI

Sản phẩm OCOP góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp

Theo báo cáo của UBND huyện Tiền Hải, hiện nay địa phương đã phát triển được 6 sản phẩm OCOP là mây tre đan, vịt biển, trứng vịt biển, nước mắm Tiên Châu, nước mắm Đoàn Tuyệt, gạo 3T Thái Bình. Các sản phẩm OCOP được tạo điều kiện thuận lợi các hoạt động xúc tiến thương mại để quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Việc đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP sẽ góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân và hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO HUYỆN TIỀN HẢI

Tổ chức 10 lớp học hoạt động hè

Triển khai các hoạt động hè cho thiếu nhi, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Tiên Hải phối hợp với các tổ chức, đơn vị mở 10 lớp học hoạt động hè (3 lớp mỹ thuật, 2 lớp học võ, 5 lớp học bơi), thu hút gần 200 em tham gia. Ngoài ra, Trung tâm còn bổ sung các đầu sách tại thư viện nhằm mở rộng không gian đọc sách cộng đồng...

Việc mở lớp học hoạt động hè không chỉ giúp các em thiếu nhi có không gian vui chơi mà còn rèn luyện sức khỏe và phát triển kỹ năng cho bản thân, để các em thực sự có một mùa hè ý nghĩa.

MANH THẮNG

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 19/6
Thế giới: Hơn 544,1 triệu ca mắc Covid-19
Tính đến chiều ngày 19/6, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 544,1 triệu ca, trong đó hơn 6,34 triệu người đã tử vong.
Việt Nam: Ghi nhận 533 ca nhiễm mới, thấp nhất trong 12 tháng qua
Tính từ 16 giờ ngày 18/6 đến 16 giờ ngày 19/6, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 533 ca nhiễm mới, đều ở trong nước (giảm 166 ca so với ngày trước đó) tại 38 tỉnh, thành phố (có 434 ca trong cộng đồng).
Trong ngày có 394.772 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số mũi vắc-xin đã được tiêm là hơn 225,6 triệu mũi, trong đó số mũi tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là hơn 5,91 triệu mũi.
Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 44 ca.
Thái Bình: Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi bổ sung hoặc nhắc lại là 84,73%

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:
0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỐ Y TẾ: 0969.851.212
0227.3640.786